



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โทร ๐ ๕๔๕๘๙๑๐๓

ที่ พร ๐๖๓๒ / ๗๕๗

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอวังชิ้น

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังชิ้น ได้จัดทำรายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๓ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังชิ้น นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังชิ้น จึงขอรายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๓ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังชิ้น และเผยแพร่ประกาศในเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังชิ้น ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสมเดช บุญส่ง)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

ทราบ/เห็นชอบดำเนินการ

(นายกีระติ เวียงนาค)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รักษาราชการในตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอวังชิ้น

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ระหว่างวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

การติดตามการดำเนินงาน

ปัจจุบัน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังชิ้น ได้มีการประกาศเผยแพร่ข้อมูลการปฏิบัติงาน ทางเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังชิ้น ทั้งสิ้น จำนวน ๑๐ รายการ โดยมีการกำหนดระยะเวลาปลดประกาศทางเว็บไซต์ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศเผยแพร่

ปัญหา อุปสรรค

๑. ผู้รับผิดชอบงานการให้ข้อมูลข่าวสาร นำส่งข้อมูลข่าวสาร ล่าช้าเนื่องจากต้องปฏิบัติภารกิจราชการหลายอย่างและข้อมูลเนื้อหาค่อนข้างมาก
๒. ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลข่าวสารขึ้นเผยแพร่ยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการ ตลอดจนระยะเวลาในการดำเนินงานที่ชัดเจน

แนวทางแก้ไข

๑. ให้ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล เตรียมเอกสารล่วงหน้า
๒. ให้ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลเผยแพร่ เข้ารับการฝึกอบรมกับผู้มีประสบการณ์และศึกษาแนวทาง ขั้นตอนของการดำเนินงานให้มีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้น

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังชิ้น
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังชิ้น
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๓
สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังชิ้น

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังชิ้น	
<p>ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ วัน/เดือน/ปี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ หัวข้อ รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Link ภายนอก : www.govesite.com/wangchin หมายเหตุ :</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล สมเดช บุญส่ง (นายสมเดช บุญส่ง) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง กิริติ เวียงนาค (นายกิริติ เวียงนาค) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอวังชิ้น วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ สุภาวรรณ คำขาว (นางสุภาวรรณ คำขาว) ตำแหน่ง พนักงานธุรการ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓</p>	